



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2023)

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV

Thảo luận tại tổ về các dự án luật



Đại biểu Lại Văn Hoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, sáng ngày 5/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tham gia thảo luận tại tổ 10 gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Hà Giang và Đồng Tháp.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV dành 1 chương quy định về chính sách nhà ở xã hội. So với Luật Nhà ở hiện hành, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) có một số điểm mới như: sửa đổi, bổ sung thêm các quy định về đối tượng, hình thức và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; loại hình dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; loại nhà ở xã hội; đất để xây dựng nhà

ở xã hội; lựa chọn và ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng; nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

Bổ sung thêm các quy định về hình thức phát triển nhà ở xã hội; yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; trách nhiệm của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương. Bổ sung mới các quy định về chính sách phát triển nhà ở lưu trú công nhân khu công nghiệp và phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Tham gia thảo luận, các ý kiến phát biểu cơ bản tán thành với các nội

dung và điểm mới quy định như dự thảo Luật; tuy nhiên, các đại biểu cho rằng chính sách nhà ở xã hội được Đảng, Nhà nước quan tâm nhưng khi cụ thể hóa quan điểm, chính sách pháp luật vào thực tiễn cuộc sống không đạt được kết quả như mong muốn, số người mua chưa lớn vì đối tượng được thụ hưởng chính sách này không có đủ tiền để mua nhà. Các đại biểu kiến nghị, không nên quy định cứng mỗi dự án phải dành 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Bởi có khu vực giá trị quyền sử dụng đất rất lớn, vì vậy đại biểu cho rằng với dự án có vị trí đặc địa không xây dựng nhà ở xã hội ở khu vực này, nên quy thành tiền để nhà nước xây ở khu vực khác phù hợp hơn với mức sống và điều kiện của người lao động có thu nhập thấp.

Nếu quy định tất cả khu nhà ở thương mại đều dành 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội dễ dẫn đến tiêu cực, tình trạng đầu cơ, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân; đề nghị ban soạn thảo bổ sung đối tượng là công chức, công nhân viên chức, lao động hợp đồng tại các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vào Điều 47 của dự thảo Luật được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã hội, thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật; đề nghị cân nhắc các khái niệm: nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, thay vào đó là sử dụng các khái niệm:

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

GIÁO DỤC STEM

Từ ngõ nhỏ ra đường lớn

Việc thực hiện giáo dục STEM tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực người học. Qua những ngày hội STEM, đã phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, từ đó nâng cao năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

STEM ở trường làng

Thái Thụy được biết đến là huyện đầu tiên của tỉnh đưa mô hình STEM vào trường học. Mô hình giáo dục này khởi đầu từ nền tảng vững chắc là văn hóa đọc, được xây dựng kiên trì thông qua các tủ sách phụ huynh đặt tại lớp học. Thái Thụy đã xây dựng được bộ giáo án các tiết dạy sáng tạo khoa học - kỹ thuật bao gồm 70 bài giảng

để hướng dẫn học sinh trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Đến nay, tất cả các trường học trên địa bàn huyện đều duy trì mô hình giáo dục STEM, nhiều trường đã thành lập câu lạc bộ STEM hoạt động 1 buổi/tuần, mỗi câu lạc bộ có từ 20 - 30 học sinh tham gia trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy cho biết: Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc thi sáng tạo robot theo chủ đề để lan tỏa tinh yêu khoa học trong giáo viên và học sinh. Các em học sinh khởi tiểu học và THCS của huyện đã mạnh dạn vận dụng kiến thức, kỹ năng được học vào thực tiễn đời sống, khoa học kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm khoa học phục vụ học tập và nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo. Đây cũng là cách để khơi nguồn sáng tạo cho học sinh mà chúng tôi đang phát huy và nhân rộng.

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH



Học sinh Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy) sử dụng điện thoại thông minh để điều khiển robot tại cuộc thi sáng tạo robot cấp huyện.

● ĐÔNG HƯNG

Khai mạc lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em xã Đông Sơn

Để hạn chế tình trạng đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn huyện, sáng ngày 5/6, Huyện đoàn Đông Hưng phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện khai mạc 2 lớp dạy bơi miễn phí dành cho các em thiếu nhi xã Đông Sơn.

Mỗi lớp dạy bơi có khoảng 40 trẻ tham gia, thời gian trong 1 tháng. Các em sẽ được học cách phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và trang bị kỹ thuật bơi an toàn trong môi trường nước đối với trẻ.

Dự kiến trong dịp hè này, Huyện đoàn Đông Hưng phối hợp tổ chức nhiều lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực, thay đổi hành vi của trẻ.

Đây cũng là hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và xã hội đối với công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra do đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện.

TRUNG NGHĨA



Hướng dẫn các kỹ thuật bơi cho trẻ em.

● Trao gà giống cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 5/6, MTTQ huyện Hưng Hà phối hợp với Huyện đoàn Hưng Hà tổ chức trao 500 con gà giống cho 5 gia đình đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với nhận hỗ trợ gà, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, công tác chăm sóc thú y để đàn gà phát triển; cam kết và tích cực hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khác khi nhân rộng đàn gà thành công.

Đây là một trong những hình thức hỗ trợ sinh kế khá phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho các hộ chủ động, có trách nhiệm phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ để phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống gia đình.

NGUYỄN TRIỆU

Sém cháy thịt da MỠ RA HẠT MUỐI

(Xem trang 2)



Nếu nắng to, mỗi ngày, ông Nguyễn Ngọc Thiện, thôn Tam Đông, xã Thụy Hải (Thái Thụy) có thể thu khoảng 3 tạ muối trên diện tích 6 sào.